



การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี
(Website Development Department Accounting)

ชื่อผู้เสนอโครงการ

นายนันทกร	เปรมศรี	รหัสประจำตัว	5822040013
Mr.Nanthakorn	Permsri	Number ID	5822040013
นายกฤตวรรณ	ใจตรง	รหัสประจำตัว	5822040019
Mr.Kittawan	Chaitronk	Number ID	5822040019
นายอภิวัฒน์	พิมพ์ไทยสงค์	รหัสประจำตัว	5822040020
Mr.Apiwat	Pimtaisonk	Number ID	5822040020

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ปีการศึกษา 2560

ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

(ก)

ชื่อโครงการ	:	การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี (Website Development Department Accounting)
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ	:	นายฉัตรกร เปรมศรี ปวช.3 นายกฤตวรรณ ใจตรง ปวช.3 นายอภิวัฒน์ พิมพ์ไทยสงค์ ปวช.3
ที่ปรึกษาโครงการ	:	นางสาวจันทนี แซ่ภู
ปีการศึกษา	:	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

เว็บไซต์ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากวิธีการสร้างและการใช้งานง่ายทางวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มีการเรียน การสอน แผนกวิชาการบัญชี ผู้จัดทำจึงคิดสร้างเว็บไซต์ การบัญชีเป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินมีผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในแต่ละกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี และ เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี ขอบเขตของของโครงการด้านเนื้อหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนกวิชาการบัญชี ด้านประชากร ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จำนวน 101 คน ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยนี้คือ ตัวแปรต้น สร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับแผนกวิชาการบัญชี ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของ การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการใช้การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี ความพึงพอใจของ กลุ่มศึกษา ที่มีต่อ การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

สรุปจากผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี รวมค่าเฉลี่ย 3.6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 อยู่ในระดับมาก และพิจารณารายละเอียดพบว่าระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี เท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับน้อยที่สุด คือ เนื้อหาที่มีความชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อถือ เท่ากับ 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก



ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ

นายสุรกิจ บุตรดี

วันเกิด

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2541

สถานที่เกิด

จังหวัดจันทบุรี

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

84/1 หมู่ที่ 10 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตาเรือง อำเภอสอยดาว

จังหวัดจันทบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านตาเรือง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว



ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ	นายธนดล คชินทร์
วันเกิด	วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
สถานที่เกิด	จังหวัดจันทบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	85/1 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
สถานศึกษา	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปะตงวิทยา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปะตงวิทยา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว



ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ	นายจिरายุทธ วิบูลย์กุล
วันเกิด	วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
สถานที่เกิด	จังหวัดจันทบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	81 หมู่ที่ 11 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
สถานศึกษา	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ประวัติการศึกษา	ระดับประถมศึกษา โรงเรียนนาหลวง แขวงบางมด จังหวัดจันทบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปะตงวิทยา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

